

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2024 – 2025 TRƯỜNG THPT LÝ TỬ TẤN

Thực hiện Kế hoạch năm học 2024 – 2025, trường THPT Lý Tử Tấn đã tiến hành tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường trong hai ngày 24/10 và 25/10/2024. Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi với sự nhiệt huyết, cố gắng, nỗ lực của các thầy cô giáo tham gia dự thi.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Trên cơ sở đó lựa chọn giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm. Thông qua hội thi, nhà trường khuyến khích và tạo cơ hội để giáo viên nâng cao tinh thần học hỏi, sáng tạo trong chuyên môn, mạnh dạn đổi mới các hình thức tổ chức giảng dạy trong nhà trường.



Hội thi diễn ra với sự tham dự của 6 cô giáo. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng và Đỗ Thị Phượng môn Tiếng Anh; Cô giáo Nguyễn Việt Nga và Đặng Khánh Vân môn Công nghệ Nông nghiệp và Công nghệ Công nghiệp; Cô giáo Trần Thị Hiên và Vũ Thị Vui môn Toán. Các tiết dạy của giáo viên thể hiện được sự đầu tư chĩn chu, cẩn thận trong bài soạn, hình thức đẹp và khoa học. Các đồng chí giáo viên rất vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; biết sáng tạo và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học vào tổ chức các hoạt động giáo dục mang lại hiệu quả cao, đáp ứng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt nhiều giáo viên đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy và thực hiện tốt việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm.





Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024 của trường THPT Lý Tử Tấn đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã diễn ra một cách khách quan, nghiêm túc, chất lượng và đúng quy định. Giáo viên đã thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao, thể hiện được tài năng sư phạm, trình độ chuyên môn sáng tạo, tự tin giảng dạy, đam mê nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu để nâng cao tay nghề.





Sự thành công của hội thi là sự cổ vũ tinh thần cho quý thầy cô giáo có thêm động lực để phấn đấu rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Với lòng nhiệt huyết với nghề, ham học hỏi, sáng tạo, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường sẽ luôn được gìn giữ phát huy.